


กรมทางหลวงร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จ ากัด บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด และบริษัท อินเทลแพลน
จ ากัด ได้ด าเนินการจัดประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา คร้ังที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาส ารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร 
บนทางหลวงหมายเลข 42 ช่วง คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน อ.นาทวี - ต.ล าไพล เพื่อน าเสนอสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ 
และความก้าวหน้าของการศึกษาด้านวิศวกรรมและจราจร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอนาทวี ต าบลนาทวี อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจากนายอ าพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ และผู้ท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ังสิ้น 106 คน 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม คณะผู้ศึกษาจะน าไปใ ช้เป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษาให้มีความเหมาะสม อันจะน าไปสู่การด าเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแ วดล้อม 
และประชาชนน้อยที่สุดต่อไป 

ข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การชี้แจงประเด็นข้อคิดเห็นและน าไปประกอบการพิจารณา

ด้านวิศวกรรม

1. ห่วงกังวลด้านการระบายน้ า ขอให้ออกแบบระบบระบายน้ าให้สามารถระบายน้ าได้
อย่างเพียงพอ

1. ที่ปรึกษาได้มีการศึกษาข้อมูลพื้นที่รับน้ าและทิศทางการไหลของน้ า เพื่อพิจารณา
ประกอบการออกแบบระบบระบายน้ าให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับ
สภาพพ้ืนทีต่่อไป

2. เสนอให้ออกแบบแนวเส้นทางโครงการแบบเกาะยก (Raised Median) เพ่ิมเติม 
บริเวณ กม.39+500 ถึง กม.40+400

2. ที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการออกแบบโครงการให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ต่อไป

3. เสนอให้ก่อสร้างจุดกลับรถเพ่ิมเติมประมาณ กม .34 บริเวณหมู่ 17 บ้านไทรงาม 
ต าบลนาทวี

3. ที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการออกแบบโครงการให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ต่อไป

4. เสนอให้ก่อสร้างจุดพักรถบริเวณหน้าวัดวังใหญ่ ประมาณ กม.40 4. ที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการต่อไป

5. เสนอให้ใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในการออกแบบก าแพงคอนกรีต (Barrier 
Median)

5. ที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปหารือกับกรมทางหลวงต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของกระทรวงคมนาคมด้วยเช่นกัน

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. เสนอให้ส ารวจแหล่งโบราณคดีในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ิมเติม 1. ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้ด าเนินการส ารวจแหล่งโบราณสถาน/
โบราณคดีในพื้นที่ศึกษา ระหว่างวันที่ 13-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผลการส ารวจ
ไม่พบแหล่งโบราณสถานและโบราณคดีในพื้นที่ศึกษาของแนวเส้นทางทั้ง 2 ช่วง 
ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือตรวจสอบข้อมูลจากส านักศิลปากรที่ 11 สงขลา 

ความคิดเห็นของการพัฒนาโครงการ
จากแบบสอบถาม

เห็นด้วย 100%



ภาพบรรยากาศการประชุม

นายอ าพล พงศ์สุวรรณ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ประธานเปิดการประชุม 

นายราวี บุญสอน 
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2

(นาหม่อม) กล่าวรายงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลงทะเบียนรับเอกสารการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพร่วมกัน
นิทรรศการ

ผู้เข้าร่วมประชุมรับชมบอร์ดนิทรรศการ วิทยากรบรรยายรายละเอียดโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น




